



ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: บ้านเทিং/พระเครื่อง

วันที่: อังคาร 5 มีนาคม 2562

ปีที่: 28

ฉบับที่: 10324

หน้า: 23(ซ้าย)

Col.Inch: 22.41 Ad Value: 26,892

PRValue (x3): 80,676

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'หลวงพ่่าน้ำฝน' ชี้แนวทางผู้ติดตาม-แห่ศึกษาแบบอย่าง 'องค์อุลิตมาล'

'หลวงพ่่าน้ำฝน' ชี้แนวทางผู้ติดตาม-แห่ศึกษาแบบอย่าง 'องค์อุลิตมาล'

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 2 โดยมีผู้เข้ารับการบำบัดสิ่งเสพติด จำนวน 102 คน มีการฝึกทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเป็นเวลา 12 วัน ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในบูรณาการให้ความรู้กับผู้ติดตามเสพติด ลดปัญหาในระยะยาว อาทิ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างภูมิความรู้ต่างๆ ให้กับผู้เข้าอบรมได้เข้าใจอย่างแท้จริง ไม่หลงผิดกลับมาเป็นเหยื่อของยาเสพติดอีก ขณะเดียวกันจังหวัดนครปฐม ได้นิมนต์พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กิตติจิตโต (หลวงพ่่าน้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม บรรยายธรรม

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์กล่าวบรรยายธรรมตอนหนึ่งว่า “ขอยกตัวอย่าง เรื่องขององค์อุลิตมาล ที่แต่เดิมนั้นองค์อุลิตมาลชื่อว่า อหิงสกะ เป็นบุตรของปุโรหิตในราชสำนักของ พระเจ้าปเสนทิโกศล เมืองสาวัตถี อหิงสกะได้ไปเรียนวิชาที่เมืองตักกสิลา และสามารถเรียนได้รวดเร็ว อีกทั้งยัง

ปรนนิบัติอาจารย์อย่างดี จนเป็นที่รักใคร่ของอาจารย์อย่างมาก เป็นเหตุให้ศิษย์อื่นริษยา จึงยุยงอาจารย์ว่าองค์อุลิตมาลคิดจะทำร้าย อาจารย์จึงคิดจะกำจัดองค์อุลิตมาลเสีย โดยบอกองค์อุลิตมาลว่า ถ้าจะสำเร็จวิชาต้องฆ่าคนให้ได้ 1,000 คนเสียก่อน องค์อุลิตมาลจึงออกเดินทางฆ่าคน แล้วตัดนิ้วหัวแม่มือมาคล้องที่คอเพื่อให้จำได้ว่าฆ่าไปที่คนแล้ว เหตุนี้เองอหิงสกะจึงได้รับสมญานามว่า องค์อุลิตมาล เมื่อฆ่าจนครบ 999 คน ก็มาพบพระพุทธเจ้า และได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ออกบวชเป็นพุทธสาวกสำเร็จเป็นพระอรหันต์

“อาตมาจึงอยากให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำเรื่องนี้มาตระหนักว่า แม้วันที่ผ่านมารเราจะหลงผิดและได้ตกเป็นทาสของยาเสพติด เมื่อได้มาเจอกับพระภิกษุ ที่ได้ให้ทางสว่างแล้วก็ขอให้หยุด ละ เลิก และกลับตัวเป็นคนดีของสังคมต่อไป แต่หากใครที่ตั้งใจจริงแต่ยังเลิกไม่ได้ ก็ขอให้มาที่วัดไผ่ล้อม ซึ่งจะมีการจัดกระบวนการให้ทั้งตั้งจิตให้สงบหรือจะบวชศึกษาทางธรรม โดยวัดไผ่ล้อมเป็นวัดที่ปราศจากยาเสพติดแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ และเป็นวัดที่เป็นวัดด้านยาเสพติดอย่างแท้จริงด้วย” หลวงพ่่าน้ำฝนกล่าว